

Nhiều năm liền Trung tâm ngoại ngữ miễn phí Thích Nhuận chùa Lá - Gò Vấp (TP. HCM) do nhà sư Thích Nhuận Tâm chủ trì đã tổ chức dạy 6 ngoại ngữ miễn phí giúp các em có thêm kiến thức, kỹ năng để bước vào đời. Từ cái nôi này, nhiều sinh viên đã thành đạt nên nghiệp.



Báo đăng ký năm ngày Nhà giáo Việt Nam của học viên Trung tâm

Chúng tôi đặ n chùa Lá - Gò Vấp (12/2E Quang Trung, phặ ng 14, quặ n Gò Vấp, TP. HCM) tặ sáng sặ m nhặ ng đặ có mặ t sặ bặ n trặ đặ n đặ ng ký hợc ngoặi ngặ, mặ t sặ phặ huynh cũng mang hợc sặ đặ n xin cho con hợc. Mặ i ra Tặ t nên các lòp hợc cũ chặ a hợc lặ i, trung tâm vặ n tuyặ n sinh hàng ngày, khi nào đặ sĩ sặ thì sặ mặ lòp mặ i. Sặ thặ y Thích Nhuặ n Tâm, trặ trặ chùa Lá và là ngặ i sáng lòp trung tâm này cho biặ t, hiặ n có 65 lòp hợc ngoặi ngặ miặ n phí đặ c mặ ờ đặ y, mặ i lòp có khoặ ng 30 - 50 em theo hợc. Các lòp hợc xen kặ nhau tặ sáng cho đặ n 9 giặ rặ i tặ i. Ngày thặ 7, Chặ nhặ t là các lòp dành cho thiặ u nhi tặ 3 - 6 tuặ i hợc, nhặ ng ngày khác là lòp dành cho nhặ ng em lặ n tuặ i, phặ n lặ n vặ n là sinh viên nghèo có hoàn cặ nh khó khặ, hoặ c các em ờ TP. HCM đặ n đặ ng ký xin hợc.

6 năm trặ c, nhặ n thặ y nhiặ u em sinh viên ờ quặ lên không có đặ u kiặ n hợc ngoặi ngặ, sặ thặ y Thích Nhuặ n Tâm đặ thành lòp trung tâm đặ y ngoặi ngặ miặ n phí nhặ m giúp đặ các em. "Muặ n xã hợ i, đặ t nặ c phát triặ n thì con ngặ i phặ i có kiặ n thặ c, phặ i hòa nhặ p vặ i thặ giặ i. Muặ n hòa nhặ p thì các em phặ i có ngoặi ngặ đặ giao tặ p, trong khi đó nhiặ u em ờ quặ lên đặ hợc thặ ng gặ p khó khặ vặ kinh tặ nên khó có đặ u kiặ n theo hợc ngoặi ngặ thêm ờ ngoặi. Nghặ vặ y nên tôi quyặ t đặ nh thành lòp trung tâm đặ y ngoặi ngặ miặ n phí cho các em", sặ thặ y Thích Nhuặ n Tâm chia sặ .

Ban đặ u, trung tâm đặ y 5 ngoặi ngặ là Anh - Pháp - Đặ c - Nhặ t - Hoa, 2 năm trặ lặ i đặ y, trung tâm mặ thêm các lòp tiặ ng Hàn. Giặ ng viên cặ a các lòp là giáo viên đặ y ngoặi ngặ cặ a mặ t sặ trặ ng đặ i hợc ờ TP. HCM và ngặ i nặ c ngoặi. Giáo viên nặ c ngoặi là các sinh viên hoặ c tình nguyặ n viên trặ tuặ i đặ n Viặ t Nam đặ c trung tâm mặ i đặ y. Trong 65 lòp hợc, có 25 lòp là có giặ ng viên đặ y miặ n phí, còn lặ i 40 lòp thì phặ i trặ kinh phí cho giặ ng viên. Vặ i các giáo viên nặ c ngoặi, trung tâm phặ i lo chặ ấ, ờ cho hợ nên tặ n kém hợ n kinh phí mặ i giáo viên trong nặ c. Đặ có kinh phí cho trung tâm hoặ t đặ ng, sặ thặ y phặ i vặ n đặ ng các Mặ nh thặ ng quặ, nhà hợ o tâm tài trặ kinh phí.



<http://daidanket.vn/index.aspx?Menu=1372&Style=1&ChiTiet=101679>